



เรียบร้อยอีกหนึ่งโรคแม่พิมพ์

ในที่สุดก็เป็นไปตามกระแสที่ออกมาตลอดระยะเวลาว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” หัวหน้า คสช. เป็นผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอชื่อ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เพียงคนเดียว และ สนช. ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 194 คน ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือก “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน 191 เสียง มีผู้คัดค้านเสียง 3 คน ที่ต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีทางการเมืองก็คือประธาน สนช. และอีก 2 รองประธาน สนช. โดยไม่มี สนช. คนใดออกเสียงคัดค้านที่แสดงความไม่เห็นชอบด้วย

แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

จะกล่าวภายหลังจากที่ สนช. ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ไร้เสียงค้านให้หนึ่งเก้าอัยการรัฐธรรมนูญว่า “ไม่มีใครทาบตาม” ก็ตามที่ พร้อมทั้งกล่าวว่า “ไม่มีความกังวล ขอให้ประเทศไปได้ก่อนค่อยว่ากัน แต่อย่างไรก็ดี เป็นที่ทาบกันดีของทุก ๆ คนที่มีเสียงสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ให้เป็นนายกรัฐมนตรีควบกับตำแหน่งหัวหน้า คสช. นั้น เพราะจะได้ไม่มีปัญหาการบริหารงานระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ คสช. เพื่อที่จะได้เดินทางไปตามเป้าหมายของโรคแม่พิมพ์ และตามเสียงเพลงที่ย้ำคำสัญญาในการคืนความสุขให้คนในชาติ

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คสช. ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์

ในการควบคุมและบริหารประเทศบ้านเมืองนั้น กรุงเทพฯ โพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่าประชาชนพึงพอใจในการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ด้วยคะแนน 7.78 จากคะแนนเต็ม 10 พร้อมกันนี้จากผลสำรวจดังกล่าว ประชาชนร้อยละ 80.5 โหวตสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากผลงานของ คสช. ที่ได้จัดการปัญหาต่าง ๆ จนเกิดกระแสผลักดันให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จของโรคแม่พิมพ์เช่นเดียวกัน

เมื่อทุกกระแสเสียงของทุกภาคส่วนให้การยอมรับ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และทุกฝ่ายต่างก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีที่ พล.อ.ประยุทธ์ คัดเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งในกระทรวงต่าง ๆ นั้นคงไม่ทำให้ประชาชนรู้สึกผิดหวังหรืออึ้งย้งขึ้นมา เพราะประชาชนได้ตั้งความหวังไว้ว่ารัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำจะพาชาติบ้านเมืองให้มีความเชื่อมั่นด้านต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และหลังจากนี้ต่อไปเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นต่อบ้านเมืองจะมีหลากหลายแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งอาจเป็นการให้กำลังใจหรือบั่นทอนการทำงานของรัฐบาล เนื่องจากสัจธรรมของการเมืองไม่มีคำว่านิ่ง.